

ประจำวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2560

กรม.อนุมัติต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวไทย-ฟิลิปปินส์

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงพาณิชย์ต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ไปอีก 2 ปี (พ.ศ.2560-2561) โดยทำเป็นหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศตามข้อเสนอของฝ่ายฟิลิปปินส์ โดยให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ลงนาม โดยมอบให้ รมว.ต่างประเทศหรือผู้ที่ รมว.ต่างประเทศ มอบหมายเป็นผู้ลงนามในหนังสือ Exchange of Notes ถึง รมว.ต่างประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งหาก รมว.ต่างประเทศ มอบหมายผู้แทนเป็นผู้ลงนามในหนังสือ Exchange of Notes ก็ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ด้วย และหากมีการแก้ไขถ้อยคำที่มีได้ทำให้สาระสำคัญในร่าง Exchange of Notes เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้อยู่ในดุลยพินิจของ รมว.ต่างประเทศ หรือผู้ที่ รมว.ต่างประเทศ มอบหมายที่จะดำเนินการได้

สาระสำคัญของบันทึกความตกลงฯ รัฐบาลฟิลิปปินส์ โดย NFA เสนอให้มีการต่ออายุบันทึกความตกลงดังกล่าวออกไปอีก 2 ปี (พ.ศ.2560-2561) โดยการแลกเปลี่ยนหนังสือ (Exchange of Notes) ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ไม่ขัดข้องที่จะต่ออายุบันทึกความตกลงฯ เพื่อให้รัฐบาลไทยสามารถเข้าร่วมประมูลขายข้าว G to G กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ โดยคาดว่า NFA จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า การต่ออายุบันทึกความตกลงฯ ควรทำเป็นหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) ที่มีการลงนามโดยผู้มีอำนาจเต็มหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของทั้งสองฝ่าย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมายได้ยกร่างหนังสือแลกเปลี่ยนสำหรับทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายฟิลิปปินส์ โดยร่าง Exchange of Notes ดังกล่าวมีเนื้อหาสอดคล้องกับบันทึกความตกลงฉบับเดิมที่ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ตกลงที่จะซื้อขายข้าวระหว่างกันไม่เกินปีละ 1 ล้านตัน ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ.2560-2561)

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ จัดกิจกรรมขยายตลาดข้าวในฟิลิปปินส์ เตรียมเข้าประมูล G to G 2.5 แสนตันในช่วง ก.พ.-มี.ค.นี้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2560 กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศมีแผนงานที่จะขยายตลาดข้าวไทยในฟิลิปปินส์ในหลายรูปแบบ ได้แก่ การเข้าร่วมประมูลขายข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม นี้ ปริมาณ 250,000 ตัน

การจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนเดินทางไปพบหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของฟิลิปปินส์ เพื่อพบหารือผู้บริหาร National Food Authority (NFA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลการนำเข้าข้าวของประเทศฟิลิปปินส์

เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต นโยบายและแนวโน้มความต้องการนำเข้าข้าว ของฟิลิปปินส์ปี 2560 และ กระชับความสัมพันธ์ทางการค้าอันดีระหว่างกัน และใช้โอกาสดังกล่าวทำความรู้จักและแสดงความยินดีกับประธาน NFA คนใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งภายใต้รัฐบาลปัจจุบันของฟิลิปปินส์

การพบปะหารือกับกลุ่มผู้นำเข้าข้าวภาคเอกชนของฟิลิปปินส์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าข้าว และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากข้าวไทย และประชาสัมพันธ์มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยฉบับใหม่ที่ จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศที่หลากหลายในทุกระดับ โดยมาตรฐานดังกล่าว น่าจะเหมาะสมกับรสนิยมและความต้องการบริโภคข้าวของชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มปริมาณการส่งออกและ ขยายตลาดข้าวหอมมะลิไทยในฟิลิปปินส์ได้เพิ่มขึ้น

การลงพื้นที่ตลาดค้าส่งและค้าปลีกเพื่อสำรวจความต้องการของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการกำหนดแนวทางการขยายตลาดการค้าข้าวไทยในฟิลิปปินส์ต่อไป การเชิญประธานและคณะผู้แทน NFA รัฐบาลฟิลิปปินส์ เข้าร่วมงาน Thailand Rice Convention 2017 ที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้า ต่างประเทศจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2560

รณว.พาณิชย์ กล่าวว่า เนื่องจากฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญของโลก และเป็นคู่ค้าที่ สำคัญของไทย กระทรวงพาณิชย์จึงให้ความสำคัญกับการรักษาและขยายตลาดนี้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบัน ชาวฟิลิปปินส์มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและดีต่อ สุขภาพ ดังนั้น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากข้าวไทยดังกล่าว จะ ช่วยกระตุ้นการนำเข้าข้าวจากไทย และทำให้ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์รู้จักผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากข้าวไทยเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการขยายตลาดการส่งออกข้าวไทยในฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ในปี 2559 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวประมาณ 800,000 ตัน เป็น การนำเข้าข้าวไทยประมาณ 300,000 ตัน สำหรับปี 2560 คาดการณ์ว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวประมาณ 1,400,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 75 ซึ่งเป็นโอกาสดีของการส่งออกข้าวไทยไปยังฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจาก สถานการณ์ราคาข้าวของไทยในขณะนี้สามารถแข่งขันได้กับเวียดนามซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวสำคัญในตลาด ฟิลิปปินส์เช่นกัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์สรุปอุปสงค์ข้าวในปี 2560/61 ทั้งปีจะมีประมาณ 26-29 ล้านตันข้าวเปลือก

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวางแผนการ ผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยมี ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรมการ ข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธ.ก.ส. GISTDA กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคม ชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมโรงสีข้าวไทย ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

1.การจัดทำข้อมูลอุปสงค์อุปทานข้าว ปี 2560/61 เพื่อนำมากำหนดแผนการดำเนินงานและกิจกรรม ภายใต้อุปสงค์ข้าวไทย ปี 2560-2564 โดยในเบื้องต้นปริมาณอุปสงค์ข้าวในปี 2560/61 ทั้งปี จะมี

ประมาณ 26-29 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 27 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งคณะกรรมการจะได้ออกแผนกำหนดปริมาณผลผลิตข้าวที่เหมาะสม ปี 2560/61 ให้สอดคล้องกับปริมาณอุปสงค์นี้ ในภาพรวมจะให้มีการลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าว อย่างไรก็ตาม พื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิจะให้คงการเพาะปลูกได้ในปริมาณไม่ลดลงไปกว่าเดิม เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 3 จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา) โดยจะเน้นส่งเสริมให้มีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี (premium grade) เพื่อส่งออกในตลาดศักยภาพ

2.แผนการดำเนินงาน ปี 2560/61 ได้นำปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไข ปรับปรุงแผนงานและกิจกรรมของแนวทางการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าว ปีการผลิต 2560/61 เพื่อให้การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดมีประสิทธิภาพ โดยแผนการดำเนินงานจะเน้นการบริหารจัดการผลิตในนาแปลงใหญ่ซึ่งมีการปรับขนาดการรวมพื้นที่ตั้งแต่ 300 ไร่ขึ้นไป โดยด้านการผลิตจะเน้นการลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งและผลิตข้าวตามความต้องการของตลาด ส่วนด้านการตลาดการค้าข้าวจะดำเนินการในรูปแบบที่มีความหลากหลาย อาทิ ตลาดออนไลน์ ตลาดกลางข้าวเปลือกและข้าวสาร เป็นต้น โดยจะมีการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ ได้แก่ โรงสี ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า Modern Trade เข้ารับซื้อผลผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่นี้ด้วยความเป็นธรรม มีมาตรฐานการซื้อขายที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ ส่งผลดีต่อเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการทั้งระบบให้เข้าสู่ตลาดศักยภาพทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของแผนและกิจกรรมนี้เพื่อ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันและมีสินค้าข้าวที่มีมาตรฐาน โดยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินนโยบายแทรกแซงตลาด ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

โลงทิ้งข้าวจำนำทุกเมล็ด “พาณิชย์” คิดการใหญ่ล้างเกลี้ยงสต็อก พ.ค.นี้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ออกประกาศการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไปปริมาณ 2.87 ล้านตัน โดยเป็นข้าวในกลุ่มพี, เอ และบี ที่ผ่านมาตรฐาน และมีเกรดซี ซึ่งเป็นข้าวเสื่อมปนอยู่ไม่เกิน 20% โดยทั้งหมดสามารถใช้เพื่อการบริโภคได้ และเป็นข้าวล็อตสุดท้ายในกลุ่มที่นำมาบริโภคได้ ทั้งได้กำหนดให้ผู้สนใจดูสภาพข้าวในคลังทั่วประเทศวันที่ 6-10 ก.พ.นี้ และจะเปิดให้ยื่นซองคุณสมบัติวันที่ 14 ก.พ. ก่อนเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาและเปิดซองในวันที่ 16 ก.พ. หลังจากนั้นจะนำผลสรุปของการเปิดซองราคาเสนอให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบต่อไป คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.นี้

ข้าวที่นำมาเปิดประมูลครั้งนี้ 50% เป็นข้าวหอมมะลิ หรือประมาณ 1.4 ล้านตัน ข้าวขาว 5% ประมาณ 560,000 ตัน และข้าวเหนียว 140,000 ตัน ที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ รวมทั้งหมด 17 ชนิด ใน 274 คลัง เป็นคลังขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 52 คลัง และองค์การคลังสินค้า (อคส.) 222 คลัง

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาขาย คงไม่ได้มองปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก เพราะต้องมองปัจจัยอื่นมาเปรียบเทียบ เช่น ข้าวกลุ่มที่นำมาขายเก็บไว้ 3-4 ปี หากเก็บต่อไปจะเสื่อมสภาพและเสียค่าเก็บสต็อกอีก จากปัจจุบันข้าวที่เหลือในสต็อกประมาณ 8.1 ล้านตัน มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บวันละ 17 ล้านบาท และหากระบายออก

ได้หมด จะทำให้กลไกตลาดกลับมาปกติ เพราะไม่เหลือข้าวในสต็อกมากดทับราคาตลาด ทำให้ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ เช่น ข้าวนาปรังราคาปรับตัวดีขึ้น และยังทำให้ระบบข้าวไทยแข่งขันได้ เพราะไม่ใช่แค่ไทยที่มีผลผลิตข้าว แต่ยังมีเวียดนามที่มีข้าวออกมาขายแข่ง หากระบายส่วนนี้ได้หมดก็จะเป็นผลดีต่อราคาข้าวไทยทั้งระบบ

ที่เอกชนระบุว่าจะเสนอราคาซื้อไม่เกินกิโลกรัม (กก.) ละ 9 บาท ก็ให้เสนอราคามาก่อน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่แล้ว โดยราคาตลาดข้าวเก่าในขณะนี้ ข้าวสารหอมมะลิ อยู่ที่ตันละ 22,000 บาท หรือ กก.ละ 22 บาท ส่วนข้าวสารหอมมะลิฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 อยู่ที่ตันละ 20,000 บาท หรือ กก.ละ 20 บาท อย่างไรก็ตามขณะนี้ ธนาคาระมัดระวีการปล่อยสินเชื่อกำลังขึ้น อาจทำให้บางรายอยากซื้อข้าวปริมาณมาก แต่ไม่สามารถซื้อได้

นางดวงพรกล่าวว่า หากระบายข้าว 2.87 ล้านตันหมด จะทำให้เหลือข้าวในสต็อกรัฐบาลอีก 5.3 ล้านตัน ซึ่งเป็นข้าวที่คนบริโภคไม่ได้ แต่ใช้ทำอาหารสัตว์ได้ และข้าวเสื่อมที่ต้องส่งเข้าอุตสาหกรรมพลังงานเท่านั้น คาดว่า จะเปิดประมูลได้ในเดือน มี.ค. และภายในเดือน พ.ค. น่าจะระบายได้ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้รัฐบาลไม่มีภาระในการจัดเก็บอีกต่อไป ส่วนเป้าหมายการส่งออกข้าวในปี นี้ คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 9.5 ล้านตัน

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การเปิดประมูลข้าวสาร 2.87 ล้านตัน จะมีผู้เสนอซื้อได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับราคาที่รัฐจะขาย มองว่าราคาที่เสนอซื้อไม่น่าจะเกิน กก.ละ 9 บาทเพราะผู้ส่งออกแข่งขันได้ ซึ่งการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดข้าว อาจส่งผลให้ราคาข้าวในปี นี้ปรับลดลงจากปีก่อน เพราะผลผลิตข้าวเปลือกนาปีของเวียดนามจะออกเดือน มี.ค. คาดว่าจะมี 12 ล้านตัน อาจทำให้ราคาข้าวขาวลดลง

ส่วน ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวปี 2560 ที่ 9.5 ล้านตัน มูลค่า 150,000 ล้านบาท หรือ 4,300 ล้านเหรียญฯ ลดลงจากปี 2559 ที่ส่งออกได้ 9.88 ล้านตัน มูลค่า 154,000 ล้านบาท หรือ 4,401 ล้านเหรียญฯ โดยคาดว่าปี 2560 ไทยจะยังส่งออกเป็นอันดับ 2 รองจากอินเดียที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10 ล้านตัน

สำหรับสาเหตุที่คาดการณ์ส่งออกได้เพียง 9.5 ล้านตัน เป็นเพราะมีปัจจัยลบมากและการแข่งขันรุนแรงกว่าทุกปี โดยปัจจัยลบประกอบด้วย ผลผลิตข้าวโลกของประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้นำเข้าเพิ่มขึ้นรวม 1.6% หรือกว่า 480 ล้านตัน ทำให้ความต้องการซื้อและนำเข้าลดลง โดยคาดการณ์การบริโภคข้าวโลก 477.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเพียง 1.5% และสต็อกข้าวโลกเพิ่ม 1.9% หรือ 118 ล้านตัน อีกทั้งผู้ซื้อข้าวจะไม่ซื้อข้าวล่วงหน้าปริมาณมากมาย รวมถึงความผันผวนของค่าเงินบาท ซึ่งตั้งแต่ต้นปี 2560 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นแล้ว 2% ทำให้ราคาส่งออกข้าวสูงขึ้นตันละ 8-14 เหรียญสหรัฐฯ รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่

ถ้าระบายข้าวได้หมดในปี นี้ ถือเป็นเรื่องดี เพราะช่วยลดภาระเก็บรักษา และยังส่งผลดีกับราคาข้าวในตลาดโลกด้วย เพราะที่ผ่านมาสต็อกข้าวไทยเป็นแรงกดดันสำคัญของราคาข้าวในตลาดโลก ร.ต.ท.เจริญกล่าวว่า *ที่มา ไทยรัฐออนไลน์*

ผู้ชนะประมูลร้องรับมอบข้าวไม่ได้ เหตุคุณภาพเสื่อมหนัก “ปลัดพาณิชย์” จ่อเรียก อคส.-อ.ต.ก.ถกแก้ด่วน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจากภาคเอกชนที่ชนะการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาว่าไม่สามารถรับมอบข้าว หรือขนข้าวออกจากโกดังข้าวได้ เพราะข้าวในโกดังที่นำมาเปิดประมูลคุณภาพเสื่อมไปมาก ไม่ตรงกับที่ประกาศในเงื่อนไขที่ไออาร์

การเปิดประมูล จึงต้องการให้กรมฯ แก้ไขปัญหาให้ เพราะหากไม่สามารถรับมอบข้าวได้จะก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ เนื่องจากภาคเอกชนที่ชนะการประมูลอาจไม่มีข้าวไปส่งมอบให้ลูกค้า และอาจผิดสัญญากับลูกค้าได้

“ตอนนี้ภาคเอกชนหลายรายร้องเรียนมายังกรมฯ อย่างต่อเนื่องว่าข้าวที่ซื้อไปไม่ได้คุณภาพจริง เช่น ซื้อข้าวเกรดพีที่ผ่านมาตรฐาน แต่เวลาจะขนข้าวออกจากโกดัง กลับเจอข้าวเกรดซีที่เป็นข้าวเสื่อมปะปนอยู่ด้วย ซึ่งมีทั้งข้าวที่อยู่ในคลังที่เป็นคู่สัญญากับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และคู่สัญญาขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งในเร็วๆ นี้ น.ส. วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะเชิญทั้งสองหน่วยงานมาหารือเพื่อให้เร่งแก้ปัญหาให้เสร็จโดยเร็ว”

อย่างไรก็ตาม หากถามว่าตอนที่ตรวจสอบสภาพข้าวสารก่อนนำมาประมูลทำไมไม่พบว่าเป็นข้าวคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน หรือเป็นข้าวผิดชนิด ก็ต้องบอกว่าเวลาตรวจข้าวจะใช้วิธีการสุ่มตรวจตามสถิติ จะตรวจทุกกองไม่ได้ เพราะข้าวมีปริมาณมากในแต่ละโกดังจึงทำให้ตรวจไม่พบ แต่ส่วนมากที่พบว่าไม่ได้มาตรฐานจะอยู่ข้างในลิ้นชัก ทำให้ตรวจไม่พบ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการแก้ไขไปแล้วในหลายกรณี ซึ่งส่วนใหญ่หากเป็นข้าวที่ไม่มีคุณภาพตามที่ภาคเอกชนผู้ชนะการประมูลซื้อไป ทั้ง อคส. และ อ.ต.ก. จะแก้ปัญหาโดยเจรจาให้เจ้าของโกดังเก็บข้าว จ่ายเงินชดเชยให้ผู้ชนะการประมูล หรือนำข้าวที่มีคุณภาพดีมาชดเชยให้ หากภาคเอกชนไม่สามารถเจรจากันได้ อคส. และ อ.ต.ก. จะดำเนินการฟ้องร้องเจ้าของโกดัง และบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว (บริษัทเซอร์เวย์อร์) เพราะไม่สามารถรักษาคุณภาพข้าวให้ดีตลอดระยะเวลาการฝากเก็บได้ ซึ่งได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีไปแล้วหลายราย

ร.ต.อ.สุธรรม เชื้อประกอบกิจ ผู้อำนวยการ อคส. กล่าวว่า การรับมอบข้าวไม่ได้ เพราะข้าวคุณภาพไม่ดีหรือข้าวผิดชนิดเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่พบบ่อยมากในการซื้อข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ซึ่งในส่วนของ อคส. ได้ทยอยแก้ปัญหาไปแล้วอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ชนะการประมูลสามารถรับมอบข้าวได้แล้ว ซึ่งในการแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ให้เอกชนเจรจากันเอง หรือถ้าตกลงกันไม่ได้ อคส. ก็จะดำเนินการฟ้องร้องเจ้าของโกดัง และเซอร์เวย์อร์ที่ไม่รักษาคุณภาพข้าวตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าโกดัง ซึ่งขณะนี้มีการฟ้องร้องแล้วหลายคดี

ที่มา MGR Online

พาณิชย์ เปิดยื่นของคุณสมบัติประมูลข้าวในสต็อกรัฐทั่วไป 2.8 ล้านตัน 14 ก.พ. ประกาศผล 16 ก.พ.

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการระบายนข้าวในสต็อกของรัฐ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการระบายนข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐ ปริมาณ 8.01 ล้านตัน เพื่อเร่งรัดการระบายสู่ช่องทางที่เหมาะสมกับสภาพข้าวเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของรัฐและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตลาดราคาข้าวและธัญพืชอื่นที่เกษตรกรจะได้รับ ซึ่งเป็นการดำเนินการหลังจากที่ นบข. ได้ให้ชะลอการระบายข้าวในสต็อกของรัฐตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เพื่อป้องกันผลกระทบด้านราคาต่อเกษตรกรในช่วงต้นฤดู และความเสียหายต่อระบบตลาดข้าวส่งออกของไทยในวงกว้างซึ่งไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ และให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ข้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อเริ่มระบายข้าวต่อไปให้เร็วที่สุดเท่าที่สถานการณ์ตลาดจะอำนวย

ผลจากการติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคาของสินค้าข้าวและสินค้าเกษตรอื่นๆ ได้แก่ มันสำปะหลัง และข้าวโพด ที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพบว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่ข้าวนาปี 2559/60 ออกสู่ตลาดหมดแล้วและตลาดมีศักยภาพสามารถรองรับข้าวในสต็อกของรัฐได้

ดังนั้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ประธานกรรมการ นบข.จึงได้เห็นชอบการระบายที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาระบายข้าวและให้คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐออกประกาศเปิดประมูลจำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ปริมาณ 2.87 ล้านตัน เพราะเห็นว่าสถานการณ์ขณะนี้เอื้ออำนวยและเป็นจังหวะที่เหมาะสมสำหรับการนำข้าวออกมาระบายก่อนที่ผลผลิตข้าวนาปี 2560 จะออกสู่ตลาดในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป (TOR) ที่ยังคงสาระสำคัญและเงื่อนไขการประมูลเช่นเดียวกับการเปิดประมูลข้าวที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ปริมาณข้าวที่นำมาเปิดประมูล 2.87 ล้านตัน จำนวน 274 คลัง ใน 41 จังหวัด
- เป็นข้าวเกรด P/A/B/C ประกอบด้วย 17 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวปทุมธานี 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมจังหวัด ข้าวหอมปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และปลายข้าว A1

- คุณสมบัติผู้เสนอซื้อ เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/รัฐวิสาหกิจ/สหกรณ์ ที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าข้าวหรือสินค้าเกษตร

- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. เชิญผู้สนใจเข้ามารับฟังการชี้แจงเงื่อนไขการประมูล (TOR) ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจยื่นซองเสนอซื้อ

- วันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. เปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้า
- กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยื่นซอง ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ โดยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. จะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน โดยตั้งแต่ เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ยื่นซองเสนอซื้อ และตั้งแต่ เวลา 12.30 น. จะเปิดซองเสนอซื้อต่อหน้าสาธารณชน และสื่อมวลชน

"ข้าวที่นำมาเปิดล็อตนี้ 50% เป็นข้าวหอมมะลิ หรือประมาณ 1.4 ล้านตัน ข้าวขาว 5% ประมาณ 560,000 ตัน และข้าวเหนียว 140,000 ตัน ที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ รวมทั้งหมด 17 ชนิด ใน 274 คลัง เป็นคลังขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 52 คลัง และองค์การคลังสินค้า (อคส.) 222 คลัง" อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าว

พร้อมระบุว่า ในการพิจารณาขายนั้น คงไม่ได้ตัดสินใจจากปัจจัยด้านราคาเป็นหลักเท่านั้น แต่จะพิจารณาจากปัจจัยอื่นมาเปรียบเทียบควบคู่กันไปด้วย เช่น ข้าวกลุ่มที่นำมาขายเก็บไว้ 3-4 ปี หากเก็บต่อไปจะเสื่อมสภาพและเสียค่าเก็บสต็อกอีก จากปัจจุบันข้าวที่เหลือในสต็อก 8 ล้านตัน มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บวันละ 17 ล้านบาท และหากระบายออกได้หมดจะทำให้กลไกตลาดกลับมาปกติ เพราะไม่เหลือข้าวในสต็อกมากกดดันราคาตลาด ทำให้ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ เช่น ข้าวนาปี 2560 มีราคาปรับตัวดีขึ้น และยังทำให้ระบบข้าวไทยแข่งขันได้ เพราะไม่ใช่เพียง

แต่ไทยที่มีผลผลิตข้าว แต่ยังมีเวียดนามที่มีข้าวออกมาขายแข่ง ซึ่งหากระบายข้าวส่วนนี้ได้หมดก็จะเป็นผลดีต่อราคาข้าวไทยทั้งระบบ

นางดวงพร กล่าวว่า หากระบายข้าวในสต็อกรัฐล็อตนี้ได้หมด 2.8 ล้านตัน จะทำให้เหลือข้าวในสต็อกรัฐบาลอีก 5.3 ล้านตัน ซึ่งเป็นข้าวที่ไม่สามารถบริโภคได้ แต่ใช้สำหรับผลิตอาหารสัตว์ และข้าวเสื่อมที่ต้องเข้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานเท่านั้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะเปิดประมูลได้ในเดือนมี.ค.นี้ และภายในเดือนพ.ค.60 น่าจะระบายได้ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้รัฐบาลไม่มีการระงับสต็อกข้าวอีกต่อไป ขณะที่ส่วนเป้าหมายการส่งออกข้าวของไทยในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 9.5 ล้านตัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เอกชนมองปีนี้ส่งออกข้าว 9.5 ล้านตัน

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในปี 2560 นี้ สมาคมฯ คาดหมายปริมาณการส่งออกข้าวไทยที่ 9.5 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 150,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเป้าหมายเท่ากับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ปี 2559 ทั้งปีไทยส่งออกข้าวรวมปริมาณ 9.88 ล้านตัน มูลค่า 4,410 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 154,434 ล้านบาท โดยไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับ 2 รองจากอินเดีย ซึ่งปีที่แล้ว ส่งออกได้รวม 10.43 ล้านตัน

“การส่งออกข้าวน่าจะยังมีทิศทางที่ดี เพราะคาดว่าตลาดที่สำคัญในภูมิภาคแอฟริกา และเอเชียยังคงมีความต้องการนำเข้าข้าวเพื่อการบริโภค ประกอบกับกำลังซื้อของประเทศผู้ซื้อเริ่มดีขึ้น จึงคาดว่าน่าจะเป็นปีที่ท้าทายความสามารถของผู้ส่งออกข้าวไทย” นายเจริญ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่น่ากังวลสำหรับผู้ส่งออกในขณะนี้ คือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าว โดยปีที่ผ่านมามีเงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ 35.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มาปีนี้ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีเงินบาทแข็งค่ามาแล้ว 2% และทิศทางยังไม่แน่ชัด ขณะที่ราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง หากรัฐไม่สามารถควบคุมการผลิตได้ โดยล่าสุดข้าวขาว ราคาอยู่ที่ 375 เหรียญต่อตัน และการแข่งขันในตลาดส่งออกยังมีความรุนแรงโดยเฉพาะข้าวขาว

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ ณ เดือนมกราคม 2560 ระบุว่า ปี 2560 การค้าข้าวโลกอยู่ที่ 40.78 ล้านตัน ผลผลิตรวม 480.02 ล้านตัน การบริโภคอยู่ที่ 477.81 ล้านตัน และสต็อกข้าวโลกอยู่ที่ 118.71 ล้านตัน โดยคาดว่าอินเดีย จะสามารถส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่ง ปริมาณ 10 ล้านตัน ส่วนไทยมาเป็นอันดับ 2 ส่งออกได้ปริมาณ 9.7 ล้านตัน เวียดนาม 5.80 ล้านตัน ปากีสถาน 4.20 ล้านตัน สหรัฐอเมริกา 3.55 ล้านตัน เมียนมาร์ 1.40 ล้านตัน และกัมพูชา 1 ล้านตัน

ที่มา คมชัดลึก

โรงสีหมดเงินซื้อข้าว แแบงก์เข้มปล่อยกู้ฯ 9 ล้านตันแคว้ง

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่า สมาคมได้ประสานกับกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ขอทราบความชัดเจนหลัง สมาคมโรงสีได้ทำหนังสือถึง น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอให้ช่วยแก้ปัญหาธนาคารกรุงไทยปรับเปลี่ยนนโยบายการให้และใช้วงเงินชนิดตัวระยะสั้น (ตัว P/N) หรือแพ็คเกจสต็อก (ตัว P/N) ที่เคยให้กับผู้ประกอบการโรงสีข้าว "ลดลง" โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

สาเหตุที่ธนาคารกรุงไทยลดหรือยกเลิกวงเงินแพ็คเกจ/ตัวใช้เงินเป็นเพราะปีที่ผ่านมาโรงสีปัญหาหนี้ค้างชำระในกลุ่มโรงสีที่ซื้อข้าวหรือประมูลข้าวสารจากสต็อกรัฐไว้ในราคาสูงประสบปัญหาราคาข้าวภายในประเทศปรับตัวลดลง 30-40% จากราคาตลาด เช่น ซื้อ/ประมูลมาตันละ 12,000 บาท ราคาร่วงเหลือ 10,000 บาท หรือหากขายข้าวออกจะขาดทุนทันทีตันละ 2,000 บาท จึงต้องเลือกว่าจะซื้อข้าวมาเติมให้ครบมูลค่าที่หายไปหรือคืนเงินขาดแยกส่วนต่าง

"เมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ธนาคารก็เหมาแข่งไม่อนุญาติให้วงเงินกับโรงสีรายใหม่ แถมตัดวงเงินโรงสีรายเดิมที่ยังใช้ไม่ได้เต็มวงเงิน ทำให้โรงสีไม่กล้านำเงินไปคืนเพราะกลัวจะไม่ได้วงเงินแพ็คเกจรอบใหม่ ส่งผลให้โรงสีกลุ่มหนึ่งขายข้าวแล้วกดเงินสดเอาไว้ ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งไม่ขายข้าว แต่กดสต็อกไว้ยอมมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ถึง 7% แต่ทั้งหมดนี้หากโรงสีไม่ดำเนินการชำระหนี้ภายใน 3 เดือน หนี้ดีก็จะกลายเป็นหนี้เสีย (NPL) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงสีทั้งระบบ อาจจะทำให้โรงสีไม่มีสภาพคล่อง และมีผลกระทบต่อการซื้อขายเปลือกนาปี 2560 จำนวน 9 ล้านตันที่จะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนนี้"

อย่างไรก็ตาม โรงสีส่วนหนึ่งพยายามเปลี่ยนแหล่งเงินแพ็คเกจใหม่แทนธนาคารกรุงไทย "แต่ก็เป็นเรื่องที่ทำไต่ยาก" เนื่องจากธนาคารกรุงไทยเป็นแหล่งเงินที่ปล่อยให้กับโรงสีทั่วประเทศในสัดส่วนถึงร้อยละ 50 คิดเป็นวงเงินกว่า 60,000 ล้านบาท

"ผมขอให้ธนาคารกรุงไทยเลือกพิจารณาให้แพ็คเกจออกตัวเป็นรายการดี อย่าเหมารวมธุรกิจโรงสีทั้งหมด เพราะหากโรงสีไม่มีสภาพคล่อง เราก็จำเป็นต้องซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาตามกำลังที่มีอยู่ หรือมีน้อยก็ซื้อได้น้อย แต่เราก็พยายามเร่งรอบการซื้อขายเร็วและขายข้าวให้เร็วขึ้น เพื่อนำเงินหมุนเวียนกลับไปซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาต่อไป" นายเกรียงศักดิ์กล่าว

ด้านแหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวกล่าวว่า ความเข้มงวดในการให้แพ็คเกจของธนาคารจะส่งผลกับราคาข้าวเปลือกและราคาข้าวสารแน่นอน โดยโรงสีจะถูกสถานการณ์เร่งให้ซื้อข้าว ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งขายให้กับผู้ส่งออก ในขณะที่ผู้ส่งออกเองก็รู้สัญญาณว่า ปีนี้โรงสีไม่สามารถเก็บสต็อกข้าวไว้ได้นาน ดังนั้นโรงสีก็จะถูก "กดราคา" รับซื้อข้าวสารจากผู้ส่งออกและต้องลดราคารับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาลง

ดังนั้นจึงมองว่า แนวโน้มราคาข้าวนาปีปีนี้น่าจะปรับลดลงจากราคาปัจจุบัน กล่าวคือ ราคาเปลือกข้าวขาวตันละ 7,600-8,000 บาท สีเป็นข้าวขาว 5% ตันละ 11,700 บาท และเป็นข้าวหนึ่งตันละ 12,100 บาท ข้าวเปลือกมะลิจะอยู่ที่ตันละ 8,500-11,000 บาท สีเป็นข้าวสารหอมมะลิตันละ 20,000 บาท

ด้าน ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้สถาบันการเงินได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการพิจารณาให้แพ็คเกจเครดิต/แพ็คเกจสต็อกกับผู้ประกอบการส่งออกเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการโรงสีข้าวเพราะถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจข้าวเช่นเดียวกันกับโรงสีแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระและเครดิตของผู้ส่งออกแต่ละรายด้วย ทำให้ปัญหานี้ยังไม่กระทบกับการส่งออกข้าว

"สำหรับการรับซื้อข้าวจากโรงสีได้กำหนดราคารับซื้อข้าวสารตามราคาตลาดเราจะไม่ใช้เหตุผลนี้มาปรับลดราคารับซื้อ"

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) กล่าวว่า ธนาคารมียอดปล่อยกู้ให้กับกลุ่มโรงสีสูงถึง 70,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นธนาคารรายใหญ่ที่ปล่อยกู้ ปรากฏหลังจากที่กลุ่มโรงสีข้าวในฐานะลูกหนี้ธนาคารไม่สามารถชำระคืนหนี้ให้แก่ธนาคารและกลายเป็นลูกหนี้เสียที่ตกชั้น NPL (หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้) ไปแล้ว ดังนั้นสิ่งที่ธนาคารทำก็คือ แยกกลุ่มลูกหนี้โรงสีข้าวและพิจารณาศักยภาพของแต่ละราย ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่ากลุ่ม

โรงสีข้าวรายใหญ่จะมีอำนาจต่อรองที่สูงกว่า ส่วนรายเล็กบางรายที่เข้ามาทำส่งออกด้วยก็จะดูวินัยว่า ซื้อข้าวมาแล้วมีการพ่วงถ่ายออกไปรวดเร็วเพื่อหมุนเวียน และมีคอร์ใหม่เข้ามามีเงินหมุนซื้อได้ สต็อกโล่ง ธนาकारก็จะเข้าไปปล่อยกู้เพิ่มให้

"เราจะเน้นปล่อยกู้ให้เฉพาะโรงสีข้าวที่เอาเงินไปซื้อข้าวจากชาวนาเพิ่มเพราะต้องการให้เงินนี้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแต่ถ้าเป็นโรงสีข้าวที่เอาเงินกู้เพื่อไปจ่ายคั้นหนี้คนอื่น ทางเราจะไม่ปล่อยกู้ ดังนั้นธนาकारจะมีการพิจารณาละเอียดก่อนจะปล่อยเงินกู้ออกไปให้แต่ละราย เพราะช่วงที่ผ่านมาที่เราปล่อยกู้กลุ่มโรงสีข้าวมาก ทุกรายวิ่งเข้ามาที่กรุงเทพฯกันหมด เรามีหมดทั้งรายใหญ่รายกลาง รายเล็ก จนทำให้พอร์ตสินเชื่อโรงสีข้าวสูงถึง 70,000 ล้านบาท ทำให้เราปล่อยสินเชื่อโรงสีข้าวกระจุกตัวสูงถึง 57% ของอุตสาหกรรมนี้แล้ว ทะลุเพดานที่กำหนดไว้ 50% ไปแล้ว" นายผยงกล่าว

ส่งผลให้ธนาकारกรุงไทยมีปัญหาลูกหนี้โรงสีข้าวเป็นกลุ่มที่เป็นหนี้เสียสูงเป็นอันดับหนึ่งโดยระดับ NPL สูงเฉลี่ยเท่ากับ NPL รวมของธนาकारที่อยู่ระดับ 3.97% (ข้อมูลสิ้นปี 2559) โดยปีที่แล้วถือเป็นปีที่ธนาकारมีหนี้ NPL เพิ่มสูงเกือบ 20% ซึ่งจะมาจากกลุ่มโรงสีข้าวเช่นกัน

นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาकारกสิกรไทย กล่าวว่า ในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมารธนาकारระมัดระวังและเข้มงวดในการเข้าไปปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มโรงสีข้าว และปีนี้ธนาकारก็ยังไม่ลดความเข้มงวดลง จาก 2 ปัจจัยด้วยกันคือ ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง กับปัญหาการปล่อยสินเชื่อในอดีต

"ปัญหาเกิดจากความไม่ชัดเจนของการตรวจสอบและการระบายข้าวของภาคธุรกิจนี้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่การพิจารณาสินเชื่อไม่สะท้อนการประกอบธุรกิจที่แท้จริง ดังนั้นปีนี้ธนาकारจึงเพิ่มการระมัดระวังมากขึ้นจากการมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในการเข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบก่อนปล่อยสินเชื่อว่า มียอดขายและส่งมอบเกิดขึ้นจริงหรือไม่ สต็อกข้าวเป็นอย่างไร ปัจจุบันธนาकारมีสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มโรงสีข้าวค่อนข้างต่ำเพียง 2% ของพอร์ตสินเชื่อคงค้างของธุรกิจรายใหญ่ที่ปัจจุบันมีพอร์ตคงค้างอยู่ที่ 510,000 ล้านบาท ในขณะที่ NPL ของกลุ่มโรงสีข้าวเชื่อว่าอยู่ที่ต่ำกว่า 1.5%

ขณะที่นายสุรัตน์ ลีลาทวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาकारกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาकारได้ปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มโรงสีข้าวที่เป็น SMEs ประมาณ 10,000 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนเพียง 2.1% ของพอร์ตสินเชื่อ SMEs รวมที่อยู่ 650,000 ล้านบาท ส่วนการปล่อยกู้ใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มโรงสีข้าวในแต่ละปีมีมูลค่าค่อนข้างต่ำ เนื่องจากกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ธนาकारต้องเข้าไปปล่อยสินเชื่อและธนาकारมองว่าธุรกิจโรงสีข้าวยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

=====

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว แต่คาดว่าราคาข้าวมีแนวโน้มอ่อนตัวลงเพราะใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวฤดูหนาว-ใบไม้ผลิ (the Winter-Spring) โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 335-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เท่ากับเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน

ที่มา Oryza.com

เมียนมาร์

กระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce) รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรก (เมษายน-มกราคม) ของปีงบประมาณ 2016/17 (เมษายน-มีนาคม) มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.15 ล้านตัน (รวมข้าวสารและปลายข้าว) ลดลงเกือบ 140,000 ตัน จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศในแถบแอฟริกาและสหภาพยุโรป โดยการส่งออกไปยังแอฟริกามีประมาณเดือนละ 60,000 ตัน

ทั้งนี้ เมียนมาร์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding) กับประเทศศรีลังกา ในการส่งออกข้าวจำนวน 50,000 ตัน ซึ่งขณะนี้ศรีลังกากำลังมีความต้องการนำเข้าข้าว เพราะประสบปัญหาขาดแคลนข้าวในประเทศ

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการข้าวของตลาดแอฟริกา โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาพุ่งขึ้น 17 เหรียญสหรัฐฯ มาอยู่ที่ 371-376 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 354-359 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

กระทรวงการค้าของอินเดีย รายงานว่า รัฐบาลอิหร่านอาจจะยกเลิกมาตรการจำกัดการนำเข้าข้าวและอนุญาตให้นำเข้าข้าวบาสมาดิจากอินเดียอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้แม้จะยังไม่มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ แต่ผู้ส่งออกและหลายบริษัทได้เริ่มมีการเจรจาและทำสัญญาซื้อขายกันแล้ว

ทั้งนี้อิหร่านถือเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวบาสมาดิรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย โดยในปีงบประมาณ 2015/16 ที่ผ่านมา การส่งออกข้าวบาสมาดิไปยังประเทศอิหร่านคิดเป็นมูลค่า 571 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่าสูงถึง 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน มูลค่าส่งออกข้าวบาสมาดิไปยังอิหร่านมีมูลค่าประมาณ 356 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทางการคาดว่าผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2016/17 จะมีจำนวนประมาณ 106-106.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 104 ล้านตัน ในปี 2015/16 เนื่องจากคาดว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เพาะปลูกจะเพิ่มขึ้น

ทางการส่งออกนั้น Agriwatch รายงานว่า ในปี 2016/17 คาดว่าจะมีการส่งออกลดลงเหลือประมาณ 9.0-9.5 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 5% อย่างไรก็ตาม ปริมาณส่งออกอาจจะเพิ่มขึ้นได้ หากราคาข้าวของอินเดียอยู่ในระดับที่แข่งขันกับประเทศไทยและเวียดนามได้ สำหรับความต้องการบริโภคข้าวในปี 2016/17 คาดว่าจะมีประมาณ 98.9 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2015/16 ประมาณ 0.15%

Agriwatch รายงานโดยอ้างข้อมูลของ APEDA & IBIS ว่าการส่งออกข้าวในปี 2015/16 นับจนถึงเดือนกันยายน 2016 มีจำนวนประมาณ 9.964 ล้านตัน ลดลงประมาณ 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 11.882 ล้านตันในปี 2015/16 (ตุลาคม-กันยายน) ทั้งนี้ ในปี 2015/16 มีการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ (Non-basmati rice) ประมาณ 6.124 ล้านตัน และข้าวบาสมาดิประมาณ 3.839 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

อิรัก

การประมูลซื้อข้าวจำนวน 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 มีการยื่นข้อเสนอข้าวจากอินเดีย 240,000 ตัน ข้าวจากเวียดนาม 100,000 ตัน และข้าวจากไทย 110,000-120,000 ตัน ก่อนหน้านี้อมีการคาดการณ์ว่าอิรักจะยกเลิกการประมูลครั้งนี้ และจะประกาศประมูลใหม่

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 30,000 ตัน จากอาร์เจนตินา ในราคา 534 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF จากที่มีการยื่นเสนอราคา 539 เหรียญสหรัฐต่อตัน
ที่มา *Oryza.com*

อูรุกวัย

ในเดือนแรกของปีนี้ ประเทศอูรุกวัยส่งออกข้าวได้ประมาณ 105,000 ตัน เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2016 ที่ผ่านมา โดยตลาดหลักคือประเทศบราซิล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ที่อูรุกวัยส่งออก

ขณะเดียวกันมีรายงานว่า อูรุกวัยกำลังเตรียมขยายการส่งออกข้าวไปยังประเทศรัสเซียด้วย จากที่ในปัจจุบันมีการส่งออกข้าวเหลือไปยังรัสเซียอยู่แล้ว
ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 449,585 ตัน ลดลงประมาณ 4.65% เมื่อเทียบกับจำนวน 471,546 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 33,678 ตัน ลดลงประมาณ 2.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,543 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 415,907 ตัน ลดลงประมาณ 4.85% เมื่อเทียบกับจำนวน 437,093 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 19,787 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 86,553 ตัน ฝรั่งเศส 78,817 ตัน เนเธอร์แลนด์ 64,744 ตัน โปแลนด์ 33,960 ตัน โปรตุเกส 31,715 ตัน เยอรมนี 33,048 ตัน อิตาลี 30,331 ตัน เบลเยียม 21,333 ตัน สาธารณรัฐเชค 14,615 ตัน สเปน 13,524 ตัน สวีเดน 12,110 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-2 กุมภาพันธ์ 2560 มีการส่งออก 98,103 ตัน เพิ่มขึ้น 6.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 91,969 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 79,101 ตัน ลดลงประมาณ 1.39% เมื่อเทียบกับจำนวน 78,012 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 19,002

ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 36.14% เมื่อเทียบกับจำนวน 13,957 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 8,691 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 41,565 ตัน โปรตุเกส 13,498 ตัน สเปน 13,957 ตัน กรีซ 12,439 ตัน บัลแกเรีย 7,968 ตัน สหราชอาณาจักร 2,350 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com*

